



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

11 ตุลาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., sanook, bangkokinsight

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า สร.ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอให้บุคลากรสาธารณสุข อสม.ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnthailand

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ชี้แจงกรณีดาราสาวลิเดีย ตรวจปอดอีกครั้งพบยังไม่หายดี ว่า ถุงลมยังไม่หายดี แต่เพียงแคंपอดยังไม่สามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิม ทั้งนี้ ผู้เคยป่วยโรคโควิด 19 มีโอกาสน้อยที่ปอดจะกลับมาทำงานได้ 100% สาเหตุมาจากต้นทุนปอดแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนสูบบุหรี่ หรือมีโรคประจำตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีชายชาวอินเดีย ซึ่งมีประวัติติดเชื้อโควิด 19 เข้ามาว่า เป็นเรื่องปกติที่ตรวจพบเชื้อได้ เพราะเชื้ออยู่ได้นาน บางรายอยู่ได้ 3-4 เดือน และเคยตรวจพบกรณีเช่นนี้มาหลายรายแล้ว เช่น กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ อุซเบกิสถาน จึงไม่ยากให้เป็นห่วง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-คกก.โรคติดต่อ จ.นครพนม หารือเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศพำนักระยะยาว

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, js100, mco, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, workpointtoday, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, sanook, kapook, thebankokinsight)

-เฟซบุ๊ก. รายงานสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยวันที่ 10 ต.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย เดินทางมาจากญี่ปุ่น 1 ราย สหราชอาณาจักร 1 ราย เยอรมนี 1 ราย คูเวต 1 ราย อินเดีย 2 ราย หายป่วยรวม 3,445 ราย ยังรักษาในรพ. 130 ราย เสียชีวิตรวม 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เผยว่า สัปดาห์หน้าจะมีการหารือร่วมกันระหว่างก.คมนาคม ก.สาธารณสุข ก.การท่องเที่ยวฯ เรื่องการนำนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าประเทศไทย โดยจะพิจารณาจังหวัดที่มีความพร้อมในการเป็นสถานที่กักตัว เบื้องต้น 1 จังหวัด เพื่อเป็นเหตุเว่ยสำหรับกักตัว 14 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าจะไม่เสี่ยงทำให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทย และวันที่ 14 ต.ค. จะเดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อตรวจห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อโควิด-19 เพื่อพิจารณาว่ามีพื้นที่ อุปกรณ์เครื่องมือเพียงพอรองรับผู้โดยสารกรณีรัฐบาลจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นายณัฐภานุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษก ก.การต่างประเทศ เผย กระทรวงมีความพร้อมในการตรวจลงตราและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งตลอด 7-8 เดือนก่อนหน้านี้อีสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้ส่งกลับคนไทยกว่า 100,000 คน และคนต่างชาติที่เข้าชายฝั่งจะเข้าไทยกว่า 22,000 คนแล้ว ดังนั้น การเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อไปไม่น่าจะเป็นปัญหา

ประเด็นผลกระทบ

1.ตามหากลุ่มเสี่ยงสัมผัสคนขับขานเมียนมาติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, มติชน, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, เดลินิวส์, bangkokbiznews, innnews, sanook, js100, bangkokinsight)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ได้รับรายงานจากสสจ.ตาก ว่าจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกใน อ.แม่สอด โดยการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ในกลุ่มคนขับรถเข้าทั้งไทยและเมียนมา 115 คน ตั้งแต่ 8-9 ต.ค. 2563 ตรวจพบสารพันธุกรรม 2 คน ทางกรมเมียวดี ได้รับตัวผู้ป่วยเข้ารักษาแล้ว สำหรับผู้สัมผัสที่ทำงานในโรงงานเดียวกัน 100 คน ถูกส่งเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ของประเทศเมียนมา ส่วนฝั่งไทยกำลังเร่งติดตามค้นหาผู้สัมผัสเช่นกัน ทั้ง 2 ประเทศมีการประสานงานและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ในการป้องกันการแพร่เชื้อข้ามพรมแดนด้วยระบบเฝ้าระวังกักกันที่มีประสิทธิภาพ

-ทีมแพทย์ฉุกเฉินรพ.แม่สอด ฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด และเทศบาลนครแม่สอด เข้าตรวจสอบและสอบสวนโรคที่ชุมชนหลังตลาดสดพาเจริญ จ.ตาก

ประเด็นข่าว

เร่งสอบสวนหาเส้นทางที่ผู้ติดเชื้อทั้ง 2 รายเดินทาง พบพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจุดเสี่ยง 2 จุด ได้นำรพพยาบาลฉุกเฉินพร้อมทีมแพทย์พยาบาลที่สวมชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันเข้าไปตรวจกลุ่มแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในโกดังเก็บสินค้าทางการเกษตร 2 แห่งหลังตลาดพาเจริญ พร้อมตรวจคัดกรองสอบสวนกลุ่มคนงานที่อาจใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้ง 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์

-พ.ญ.ณัฐกานต์ ชื่นชม หัวหน้างานระบาดวิทยา รพ.แม่สอด นำทีมเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคระบาด ตรวจคัดกรองผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดชาวเมียนมาติดเชื้อโรคโควิด 19 บริเวณโกดังเก็บสินค้าใกล้กับตลาดพาเจริญ ต.แม่สอด อ. แม่สอด จ.ตาก หลังจากวันที่ 9 ต.ค. ชาวเมียนมา 2 คนได้ขับรถบรรทุกสินค้ารับจ้างข้ามมาจากจังหวัดเมียวดีเข้าไปรับสินค้าจากโกดังเก็บสินค้าใกล้กับตลาดพาเจริญ นอกจากนี้ ยังขับรถไปซื้อสินค้าในตลาด อ.แม่สอด จากนั้นขับรถกลับไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าในจังหวัดเมียวดี ทำให้มีกลุ่มเสี่ยงชาวเมียนมาที่สัมผัสใกล้ชิดกว่า 70 ราย ทางกรมเมียวดีกำลังมีคำสั่งกักตัวแล้ว สถานการณ์ในประเทศเมียนมา ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,461 ราย รวมยอดสะสม 23,906 ราย รักษาหายเพิ่ม 372 ราย รวมรักษาหาย 6,738 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย รวมเสียชีวิต 566 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง นำ จิตอาสาอบชุด PPE แวนตา และ Face shield 5,000 ชุด มูลค่า 4 ล้านบาท ให้ จนท.ชายแดนไทยและเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : เพจหมอแล็บแพนด้า

-แชร์โพสต์จากเพจเรื่องเล่าหมอชายแดน เกี่ยวกับชาวเมียนมา 2 รายที่ขับรถเข้ามาที่ตลาดพาเจริญแม่สอด ผลตรวจพบติดเชื้อโควิด ผลสอบสวนผู้สัมผัสโรค 74 คน ทุกคนถูกกักตัวแบบ home quarantine ตอนนี้อยู่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องด่าน โดยผู้โพสต์ระบุว่าจะขอ lock down บางชุมชนเพื่อลดการเคลื่อนไหวของประชากร และทำ active surveillance ชาวเมียนมาที่มีความเสี่ยง แต่ยังไม่ทำได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ป้าปี แสงน้อย อายุ 67 ปี แม่ค้าขายเครื่องดื่มใกล้ตลาดสดพาเจริญ กล่าวว่า รู้สึกกลัวมาก ตอนนี้อยู่ต้องสวมแมสก์ตลอดเวลา ขณะนี้การค้าลดลงกว่า 60% บรรยากาศทั่วไป พ่อค้า-แม่ค้าต่างสวมหน้ากากป้องกันเกือบทั้งหมด ยกเว้นชาวเมียนมาที่พักอาศัยในแม่สอด ยังไม่ยอมสวมหน้ากากจำนวนมาก

2.ผู้ประกอบการนำคิวอาร์โค้ดไทยชนะออก

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์กระทรวงสาธารณสุข

-ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ ทวิตข้อความว่า ขณะนี้ห้างร้านหลายแห่งได้นำคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ ออกไปแล้ว หนึ่งในนั้น คือห้างเจมมอลล์ จตุจักร

3.จับกุมผู้ลักลอบเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ,มติชน, เดลินิวส์

-ทหารจับกุมตัว นายเกตุ พันธุ์งาม อายุ 60 ปี ชาวตำบลบ้านช่อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ที่ไปทำงานที่มาเลเซียและลักลอบกลับเข้ามาที่หลักเขตแดนที่ 28 ต.ป่าดงเบขาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา พบไข้สูง 37.5 องศา จึงนำตัวส่งรพ.ป่าดงเบขาร์ ให้การว่าไปทำงานปลูกผักที่มาเลเซียนับสิบปี เมื่อโควิด 19 ระบาด ต้องหยุดงานหลายเดือนจึงอยากกลับบ้าน แต่ไม่มีเอกสารการเดินทาง จึงต้องลักลอบเข้ามา

-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร.และโฆษก บก.ตม.3 ซึ่งแจ้งกรณีโลกออนไลน์เปิดโปงว่าเจ้าหน้าที่รัฐและนายทุนขอหัวละ 3 หมื่นบาทพาแรงงานพม่าหลบหนีเข้าไทยใน จ.ประจวบฯ ว่า สั่งการให้จนท.ในสังกัดทุกหน่วย ทน.ตม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบทำความผิดให้จับกุม ขยายผลถึงขบวนการผู้สนับสนุน พร้อมกำชับไม่ให้หัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองทุกจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเรียกรับผลประโยชน์ในทางมิชอบ หากพบจะดำเนินการทางอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาด

4.ขอกักตัวบนเรือ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

-สมาคมธุรกิจเรือยอร์ชไทย ยื่นกรมเจ้าท่า ขอให้รัฐเปิดรับเรือยอร์ชต่างชาติเข้าไทย ช่วยสร้างงานอยู่ซ่อมเรือ-มารินา เพิ่มกำลังซื้อในพื้นที่ พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขกักกันโรคของสาธารณสุขโดยขอกักกันบนเรือ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำไม่สัมผัสผู้คน

5.ผลสำรวจประชาชนกลัวการระบาดโควิด 19 รอบสอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, สยามกีฬา

-กรุงเทพโพลล์ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง "สุข ทุกข์ คนไทย" เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก พบว่าเรื่องที่มีความสุขมากที่สุดภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ คือ ไม่ติดเชื่อโควิด-19 ร้อยละ 60.6 รองลงมาคือ ใช้ชีวิตได้ปกติขึ้น ไม่ต้องกักตัว ล็อกดาวน์ ร้อยละ 55.0 เรื่องที่มีความทุกข์มากที่สุดคือ กลัวการแพร่ระบาดรอบ 2 และกลัวติดโควิด 19 ร้อยละ 54.1 ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ทำให้เครียดวิตกกังวลมากที่สุด ร้อยละ 53.2 ปัญหาข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง รองลงมา ร้อยละ 46.7 ปัญหาการกลับมาแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 และร้อยละ 43.6 ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง การชุมนุม

6.การจัดหาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์บ้านเกิดเมืองนอน

-การแก้ปัญหาโควิดของประเทศไทยถูกตั้งข้อสงสัยเกิดว่ามีขบวนการปั่นข่าวสร้างกระแสความหวาดกลัว เพื่อเปิดทางให้โกงกินบ้านเมือง เพราะรายการที่ใช้จ่ายไปล้วนมีข้อสงสัย ตั้งแต่เครื่องมือในการตรวจหาไวรัส เครื่องพ่นยาฆ่าไวรัส อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และยาที่ใช้รักษา และมีการตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ต้นว่ามีขบวนการสร้างข่าวให้ตื่นตระหนกทั่วโลก ประเทศไทยก็มีการปั่นกระแสให้คนไทยตื่นตระหนกตั้งแต่เดือนก.พ. 2563 ว่าภายใน

ประเด็นข่าว

เดือนเม.ย. จะมีผู้ป่วยถึง 350,000 คน และเสียชีวิตถึง 25,000 คน ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงคือการผลิตวัคซีนชายชาวโลก 7,000 ล้านคน โดยทั้งจีน รัสเซีย และอิหร่าน ประสบความสำเร็จในการผลิตวัคซีนและกำลังใช้กับประชาชนของตน รวมถึงส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ แต่ประเทศไทยมีข่าวว่าจะตั้งโครงการจัดซื้อวัคซีนวงเงิน 22,000 ล้านบาท แต่ไม่มีรายละเอียด

งบบำ สพฉ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด

-ร.อ.นพ.อัฉริยะ แพ่งมา เลขาธิการ สพฉ. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินปีละหลายล้านคน บุคลากรของ สพฉ. ต่างทุ่มเทเพื่อขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับเครือข่ายทั่วประเทศ แต่ความพยายามกำลังถูกจำกัดด้วยงบประมาณที่ขาดแคลน จนอาจต้องชะลอกิจการ 1669

-ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่ได้คุยกับเลขาธิการ สพฉ. แต่อยากให้ใจเย็น หากมีปัญหา รัฐมนตรีจะต้องนำไปแก้ไข สักดาหัวหน้าจะเชิญเลขา สพฉ. เข้ามาชี้แจงรายละเอียดและความจำเป็นเพื่อจะได้นำไปชี้แจงผลักดันต่อไป

น้ำท่วม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (แนวหน้า, nationtv)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์ จ.นครราชสีมา-เพชรบุรี ประสบอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือน-ทหาร-ท้องถิ่น ช่วยประชาชนเป็นการด่วนตลอด 24 ชม.

-น้ำป่าเขาใหญ่เอ่อล้นตลิ่งลำตะคองเข้าท่วมเขตตัวเมืองปากช่อง ระดับน้ำท่วมสูง 50 ซม.-1 เมตร ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่องได้รับผลกระทบ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนราชประชา ชุมชนสะพานดำ ชุมชนโรงสูบ ชุมชนประปา ประมาณ 200 ครัวเรือน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยนำเรือเข้าช่วยเหลือชาวบ้านเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากบ้านไปยังที่สถานที่ปลอดภัยที่ทางราชการจัดไว้ให้ จังหวัดนครราชสีมาได้จัดตั้งจุดอพยพ 5 จุด ได้แก่ รพ.ปากช่องนานา 30 คน โรงเรียนสัณฐลักษณ์ 30 คน โรงเรียนรุ่งอรุณ 30 คน มูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานปากช่อง 40 คน และวัดท่ามะนาว 30 คน รวม 160 คน

-นายอำเภอปากช่อง กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในเขตเมืองปากช่องเริ่มลดลงต่อเนื่อง พื้นที่ ต.หมูสี และ ต.ขงพระ ขณะนี้ไม่มีน้ำท่วมแล้ว ส่วนเขตตัวเมืองปากช่องหากไม่มีมวลน้ำจากเขาใหญ่มาเติม คาดว่าอีกประมาณ 1-2 วัน น้ำจะแห้งทั้งหมด

-นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังสุภาวดี ผอ.รพ.ปากช่องนานา จัดเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล คอยอำนวยความสะดวก โดยลำเลียงผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุจากจุดต่าง ๆ มาพักที่รพ.ปากช่องนานา สามารถรองรับได้ประมาณ 100-200 ราย ขณะนี้สถานพยาบาลยังเปิดให้บริการทุกแห่ง แต่มีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ

-ด้านพ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบุรณ์ รองโฆษก.ตร. กล่าวว่า คืนวันที่ 9 ต.ค. ตำรวจทางหลวงนครราชสีมาได้ช่วยย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านที่น้ำกำลังเอ่อท่วมประมาณ 90 ซม. นำมาพักคอยชั่วคราวที่รพ.ปากช่อง และญาติได้มารับกลับไปช่วงเช้า

-จ.สระแก้ว นายอำเภอวังน้ำเย็น เผยว่า เมื่อคืนที่ผ่านมามีมวลน้ำไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนใน ต.ตาหลังใน 52 หลัง และท่วมถนนระหว่างหมู่ 2 บ้านหนองปรือ และหมู่ 6 บ้านวังไทร ทำให้รถไม่สามารถสัญจรได้ ฝ่ายปกครองร่วมกับทหารและอปท. เข้าช่วยเหลือประชาชนยกของขึ้นที่สูง หากไม่มีฝนตกเพิ่ม คาดว่าไม่เกิน 1-2 วันสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

-จ.เพชรบุรี นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ สภ.ชะอำ นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชะอำ บรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ กว่า 20 คน ช่วยกันใส่กระสอบทรายแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่วนที่สถานีรถไฟอำเภอชะอำ รางรถไฟถูกน้ำท่วมขังทั้ง 2 ฝั่งยาว 500-600 เมตร รถไฟต้องเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ

-จ.ราชบุรี น้ำป่าจากเทือกเขาตะนาวศรีไหลลงสู่แม่น้ำภาชีเข้าท่วมพื้นที่ ส่งผลให้รีสอร์ทหลายแห่งในอ.สวนผึ้ง ที่อยู่ริมตลิ่งต้องเร่งขนย้ายสิ่งของจากที่พักไปไว้บนที่สูง และยกเลิกการเข้าพักเนื่องจากถูกน้ำป่าท่วมได้รับความเสียหาย

-กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า มีพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนผ่านบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ย โดยจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนวันที่ 14-15 ต.ค.นี้

โรคที่มากับน้ำท่วม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-สคร.1 เชียงใหม่ เตือนระวังโรคที่มากับน้ำท่วม ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม วิธีป้องกันคือ ดูแลร่างกายให้อบอุ่น หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน ไม่สวมเสื้อผ้าที่เปียกชื้น เช็ดตัวให้แห้งและสวมเสื้อผ้าให้หนา หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นหวัด ปิดปากและจมูกด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชูเวลาไอหรือจาม ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ โรคทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ บิด ไทฟอยด์ อากาธาอูจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำ วิธีป้องกันคือ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด ดื่มน้ำต้มสุกหรือน้ำบรรจุขวด ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ก่อนปรุงและเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่าย

เลี้ยงบริโภคอาหารสุกๆดิบๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, prachathai, thaiquote, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย เตือนหลังมีการโพสต์บริโภค “ส้มตำปูเดิน” ใน tiktok ว่า การบริโภคลักษณะนี้ถือว่าไม่ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุกหรือไม่ผ่านความร้อนเลย หรือใช้ความร้อนในเวลาสั้นๆ เช่น ส้มตำ ลาบหมู ก้อยเนื้อ รวมถึงอาหาร

ประเด็นข่าว

ประเภทยาต่างๆ อาจเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคอันตรายในวัตถุดิบที่นำมาเป็นอาหารได้

13 เหตุการณ์พิษจากอาหารทะเล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews

-กรมควบคุมโรค เผย จากการเฝ้าระวังในช่วงปี 2559-2563 พบเหตุการณ์การรับประทานอาหารทะเลที่มีพิษทุกปี รวม 13 เหตุการณ์ จำแนกเป็น พิษจากแมงดาทะเล 6 เหตุการณ์ พิษจากปลาปักเป้า 7 เหตุการณ์ ป่วยรวม 37 ราย มีผู้เสียชีวิต 11 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายถึงร้อยละ 29.7 หรือ 1 ใน 3 ของผู้ที่รับประทานอาหารทะเลที่มีพิษ ล่าสุด สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วย 1 ราย รับประทานแมงดาทะเล มีอาการเวียนศีรษะ ชาบริเวณปลายมือปลายเท้าทั้งสองข้าง และเสียชีวิต คาดว่าในช่วงนี้ไปจนถึงต้นปี มีโอกาสพบผู้ป่วยจากการรับประทานอาหารทะเลที่มีพิษได้ ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการรับประทานอาหารทะเล เช่น แมงดาทะเลและปลาปักเป้า หากแยกไม่ออก ไม่ควรนำมารับประทาน เนื่องจากมีโอกาสเสียชีวิตสูง

บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เดลินิวส์

-พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ให้ความเห็นกรณีสปสช.เตรียมปรับระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่ กทม. โดยเพิ่มจำนวนสถานพยาบาลเครือข่ายบัตรทองอีก 500 แห่ง ว่า ปัญหาขณะนี้คือรพ.แต่ละแห่งมีความหนาแน่นมาก หากระบบใหม่ของสปสช. สามารถเพิ่มรพ.เอกชนให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น จะแบ่งเบาภาระในการดูแลผู้ป่วยในได้มากขึ้น และหวังว่าจะได้เห็นการใช้ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาและการยืนยันสิทธิระหว่างหน่วยบริการทั่วพื้นที่ กทม. เช่น ใบส่งตัวจากคลินิกปฐมภูมิไปรพ.รับส่งต่อ ถ้าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากคลินิกเข้ารพ. และทำเรื่องการยืนยันสิทธิด้วย

ศาลจำคุกวัยรุ่นต่อยพญ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ความคืบหน้ากรณีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เกิดเหตุทะเลาะวิวาทและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาที่รพ.วิภาวดีรังสิต ต่อมาเสียชีวิต ทำให้กลุ่มเพื่อนไม่พอใจว่าแพทย์รักษาช้า จึงชกแพทย์หญิงที่กำลังปั๊มหัวใจผู้ป่วย พร้อมเวรเปลที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บ ก่อนจะยกพวกไปรุมทำร้ายฝ่ายตรงข้ามที่รพ.เมืองสมุทรปราการ มีค่าพิพาทจำคุก 2 คนที่ทำร้ายแพทย์และเวรเปลได้รับบาดเจ็บ โดยตัดสินให้ นายภานุวัฒน์ แยมสุข ที่ก่อเหตุทำร้ายแพทย์หญิง จำคุก 4 ปี 6 เดือน จำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 3 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ส่วนนายนิพล วันชม ที่ก่อเหตุทำร้ายเวรเปล ศาลตัดสินจำคุก 4 ปี จำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ส่วนจำเลยที่ร่วมก่อเหตุในคดีบุกรุกอีก 7 คนยังให้การปฏิเสธ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ส่วนกลุ่มที่ก่อเหตุที่รพ.เมืองสมุทรปราการ 17 คน ซึ่งบางคนก่อเหตุซ้ำกับที่รพ.วิภาวดีรังสิต อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลเช่นกัน

-ด้าน พ.ต.อ.อนันต์ ชัยชาญ ผกก.สภ.สำโรงใต้ ผ่ากเตือนกลุ่มวัยรุ่นให้ดูเป็นบทเรียนว่าถ้าก่อเหตุอย่างนี้จะมียบโทษสูง

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

